



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการร้านค้าและนิติบุคคล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศ การปิดส่วนงานเพิ่มเติม การขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2564 โดยอ้างอิงตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งได้ดำเนินการดังกล่าว ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศฉบับใหม่ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 ให้ขยายเวลาการปิดสถาบันการศึกษาและให้บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประชุมสัมมนาทางวิชาการทุกประเภทผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอให้ส่วนงานในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย ดำเนินมาตรการตามประกาศเดิม ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2564 ที่อ้างอิงข้างต้น โดยให้ขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 จากกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในพื้นที่วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการลดลงเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับภาวะปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและนิติบุคคลอันเนื่องเกิดจากเหตุดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 จึงกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนและยกเว้นค่าเช่าพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าและนิติบุคคลไว้ดังนี้

1. ค่าเช่าร้านค้าสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา
ให้ดำเนินการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ (ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ)
2. ค่าเช่านิติบุคคลที่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา
ให้ดำเนินการลดหย่อนค่าเช่าพื้นที่ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 50 ของค่าเช่า (ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ)

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอำนาจวินิจฉัย ตีความ สั่งการ และถือเป็นที่สุด

โดยมีผลตั้งแต่วันที่รอบชำระค่าเช่าเดือนมกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)

คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล